



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

แบบสอบถามประกอบการวิจัย
เรื่อง การลดมลภาวะจากการใช้ถุงพลาสติก
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน แล้วกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่กำหนดให้ซึ่งตรงกับความเป็นจริง หรือความความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ปี
3. การศึกษา
- ต่ำกว่าระดับประถม ประถม มัธยม
- ปริญญาตรี สูงกว่าระดับปริญญาตรี

ตอนที่ 2

ข้อ	ข้อความ	ความคิดเห็น	
		ใช่	ไม่ใช่
1	การเผาถุงพลาสติกจะทำให้โลกร้อนขึ้น		
2	ถุงพลาสติกหากปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติจะใช้เวลามากกว่า 100 ปี		
3	การใช้ถุงพลาสติกผิดประเภทบางบรรจุ/ห่อหุ้ม อาหารจะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้		
4	ถุงพลาสติกเป็นขยะที่กำจัดได้ยาก		
5	การทิ้งถุงพลาสติกไม่เป็นที่จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้		
6	ปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำจัดถุงพลาสติกที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม		
7	ถุงพลาสติกเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก		
8	ถุงพลาสติกใช้แล้วสามารถนำไปขายได้		
9	การทิ้งถุงพลาสติกไม่เป็นที่ เป็นทางจะทำให้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตแย่ลง		
10	การเผาถุงพลาสติกจะทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นได้		

ข้อ	ข้อความ	ความคิดเห็น	
		ใช่	ไม่ใช่
11	ปัญหาขยะในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปจนเกินความจำเป็น		
12	สภาวะหมอกควันที่ปกคลุมเมืองเชียงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมามีส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาถุงพลาสติก		
13	การนำถุงพลาสติกที่ใส่สารเคมีไปฝังจะทำให้ดินเสื่อมสภาพได้		
14	การที่แม่น้ำเน่าเสียเป็นเพราะการทิ้งถุงพลาสติกลงไป		
15	ขยะจากถุงพลาสติกทำให้บ้านเมืองสกปรกและทำให้นักท่องเที่ยวลดลง		
16	ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน		
17	การลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ		
18	ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก		
19	ปัจจุบันยังไม่มีสิ่งที่จะนำมาใช้ทดแทนถุงพลาสติกได้		
20	การใช้ถุงผ้า ตะกร้าแทนถุงพลาสติกไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้		

ตอนที่ 3

ข้อ	ข้อความ	การปฏิบัติ		
		ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคยเลย
1	เมื่อต้องซื้อของชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นท่านจะนำของใส่รวมกันในถุงใบเดียว			
2	ท่านจะนำถุงพลาสติกใส่ของกลับมาใช้อีกครั้ง			
3	หากมีโอกาสท่านจะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ			
4	เวลาที่ท่านไปตลาดมักจะนำถุงผ้าไปใส่ของที่ซื้อ			
5	ท่านจะแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง			
6	ท่านจะเลือกซื้ออาหารที่ห่อด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง แทนการใช้ถุงพลาสติก			
7	ท่านจะทำการกำจัดถุงพลาสติกด้วยการเผา			
8	ในเวลาที่หาถังขยะไม่ได้ก็จะทิ้งลงข้างทาง			
9	ท่านนำถุงพลาสติกใส่ของกลับมาใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง			
10	ท่านกำจัดขยะพลาสติกด้วยการฝังกลบ			
11	หากถุงพลาสติกปลิวออกจากรถของท่าน ท่านจะจอดรถเพื่อเก็บกลับมา			
12	ท่านนิยมใช้ปิ่นโตในการบรรจุอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก			

ข้อ	ข้อความ	การปฏิบัติ		
		ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคยเลย
13	ท่านมักจะนำขยะจำพวกถุงพลาสติกมาเผาทิ้งทุกวันเพื่อไม่ให้มีขยะในบ้านมากเกินไป			
14	หากเห็นถุงพลาสติกปลิวอยู่ข้างทางท่านจะเก็บไปทิ้งลงในถังขยะ			
15	ท่านไม่นำถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้			
16	ท่านมักจะพูดว่า “ไม่ต้องใส่ถุงหิ้ว” เวลาไปซื้อของที่แม่ค้าในตลาด			
17	ท่านมักจะนำตะกร้าไปด้วยเวลาไปจ่ายตลาด			
18	ท่านมักจะบอกคนรอบข้างให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก			
19	เวลาท่านไปซื้ออาหารสำเร็จรูปท่านเตรียมปั่นโตหรือภาชนะไปใส่ด้วย			
20	ท่านจะนำถุงใส่อาหารแห้งเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไป			

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล นางสาวโสมหญิง ประจักษ์

วัน เดือน ปี 25 มิถุนายน 2525

ประวัติการศึกษา

- 2543 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่
- 2544 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนพาณิชย์การลานนา จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการบัญชี
- 2546 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการบัญชี
- 2548 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ เลขาธิการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำแหน่ง งานวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2548 – ปัจจุบัน
 นักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM 95.5 ช่วงคนเมืองเล่าเรื่องวิเศษสัจจอร์ และช่วง
 ประชาสัมพันธ์งาน 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้